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การประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 1/2566 

วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.30 น. 

การประชุมแบบออนไลน์ ผ่าน Microsoft team 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

 1.1 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 

ประธานขอความอนุเคราะห์อ.ดร.ศรัณย์ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ วัน
วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ซึ่งมีการประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมของแต่ละภาควิชา  เพ่ือ
ดำเนินการจัดสรรงบประมาณดำเนินงานในลำดับต่อไป ซึ่งทางภาควิชาฯ จะมีการจัดกิจกรรมตอบปัญหาทาง
ชีววิทยา ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย ระดับชั้นละ 24 ทีม ทีมละ 3 คน โดยแต่ละโรงเรียนสามารถส่ง
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้ 1 ทีมต่อระดับชั้น  สถานที่ในการจัดกิจกรรม คือ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 
(Slope) โดยกิจกรรมอื ่นๆ ของคณะวิทยาศาสตร์จะจัดบริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ในการประชุมวันนี้ได้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน ดังมีรายละเอียดตามตารางด้านล่าง 
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นอกจากนี้ได้มีการขอความอนุเคราะห์อาจารย์ทุกท่านในการออกข้อสอบสำหรับการแข่งขันทั้ง 2 
ระดับชั้น โดยแยกเป็นหัวข้อต่างๆ ตามเนื้อหาที่เรียนในโรงเรียน `โดยอ.ดร.ณัฐธิดา ได้แจ้งในกลุ่มบุคลากร
ภาควิชาฯ ซึ่งมีรายละเอียดแสดงในตารางด้านล่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยขอความอนุเคราะห์ออกข้อสอบและจัดส่งข้อสอบ ระดับชั้นละ 2 ข้อ สำหรับคำถามขอส่งเป็นไฟล์ 

Word ที่สามารถนำมาใช้ได้เลย พร้อมกับเฉลย สำหรับเนื้อหาขอให้ครอบคลุมครบทุกบทตามเนื้อหาสาระ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือเป็นแนวความรู้รอบตัวหรือบูรณาการก็ได้ จะดำเนินการคัดเลือก
ข้อสอบให้อาจารย์ทุกท่านได้มีส่วนในการใช้ข้อสอบทุกคนโดยครอบคลุมเนื้อหาทุกบท กำหนดให้ส่งภายในวัน



3 

 

จ ั นทร ์ ท ี ่  31 กรกฎ าคม  โ ดยส ามา รถส ่ ง ใ น ได ร ฟ์ : https://drive.google.com/.../1q5A3NLKkl-
z0h2VKdKW9CY... หรือส่งทาง inbox โดยตรงถึงอ.ดร.ณัฐธิดา ก็ได้ 
 สำหรับกำหนดการรับสมัครและแข่งขัน กำหนดเบื้องต้นตามเอกสารด้านล่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/.../1q5A3NLKkl-z0h2VKdKW9CY...%20หรือส่งทาง%20inbox%20โดยตรงถึงอาจารย์%20ดร.ณัฐ
https://drive.google.com/.../1q5A3NLKkl-z0h2VKdKW9CY...%20หรือส่งทาง%20inbox%20โดยตรงถึงอาจารย์%20ดร.ณัฐ
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ข้อเสนอแนะ 
ควรเสนอให้มีการทำแผ่นป้ายไวนิลในการประชาสัมพันธ์สถานที่จัดงานเนื่องจากจัดที่คณะครุศาสตร์  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และขอช่วยกันประชาสัมพันธ์รับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขัน หลังจากที่คณะฯ 

เปิดระบบให้สมัคร 
  
1.2 ห้องประสานงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และห้องพักอาจารย์ วิทยาเขตเวียงบัว จะ 

อยู่ที่อาคาร 27 ชั้น 14  

ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

1.3 `กำหนดการหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 
  พิธีหล่อเทียนพรรษาจะจัดวันพุธที่ 19 ก.ค 66 ณ ศาลาร่มโพธิ ์ วิทยาเขตเวียงบัว และ
สามารถเข้าร่วมหล่อเทียนได้ในระหว่างนั้น จนกว่าจะมีกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ในวันอังคารที่ 25 ก.ค 66 
เวลา 10.00 น. คณะวิทย์ฯ แห่เทียนพรรษา ณ วัดขี้เหล็กหลวง และของมหาวิทยาลัย เวลา 14.00 น. ณ วัด
เชียงโฉม (เจดีย์ปล่อง) โดยหัวหน้าภาควิชาเชิญชวนบุคลากรที่สะดวกเข้าร่วมกิจกกรรมดังกล่าว เพ่ือเป็นภาระ
งานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้วย 

ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

1.4 `ความก้าวหน้างานก่อสร้างและครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2566 
  มีส่วนที่เก่ียวข้องกับภาควิชาชีววิทยา คือ 

1.4.1 งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและระบบน้ำ เพื่อรองรับการขนย้ายครุภัณฑ์ อาคารชีววิทยา ชั้น 
2 และชั้น 3 (16 มิ.ย – 16 ก.ค 66) กำลังดำเนินการ โดยใกล้สิ้นสุดแล้ว ตามกำหนดเดิม 16 ก.ค. 66 แต่น่าจะ
เป็นภายในเดือน ก.ค. ทางคณะกำลังทำงบกันเหลื่อมอยู่ 

1.4.2 งานขนย้ายและติดตั้งระบบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์และเครื่องเสียงห้องปฏิบัติการ 1332 
และ 1335 จะมีการขนย้ายมายังอาคารชีววิทยา 2 ห้อง คือ ห้อง 203 และ 206 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) และ
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ได้ขอใช้งบเหลือจ่าย ซึ่งต้องรออนุมัติงบสิ้นปีงบประมาณ ช่วง ส.ค - ก.ย นี้ รายการที่มีการเสนอขอใช้งบ มี
ดังนี้ 

1) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ อาคารชีววิทยา งานฝ้าเพดาน ชั้น 3 ทั้งชั้น  
2) งานกั้นห้อง ระหว่าง SCI8-305 และ SCI8-306 
3) งานขนย้ายครุภัณฑ์รายชิ้นจากเวียงบัว ไปห้องปฏิบัติการ SCI8 ได้แก่ ห้องจุลชีววิทยาและ 

ชีววิทยาโมเลกุล และห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
4) งานจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ ชีววิทยา SCI8 ได้แก่ห้อง 202, 203, 301, 305, 306,  

และ 307 

ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

1.5 การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับทุนการศึกษา 

  มูลนิธินายห้างโรงปูน ประสงค์มอบทุนการศึกษาให้ทุนละ 40,000 บาทต่อปี โดยแบ่งการ
มอบเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 20,000 บาท และจัดสรรให้คณะละ 1 ทุน โดยสามารถดูรายละเอียดได้
จากประกาศในกลุ่มภาควิชา โดยขออาจารย์ที่ปรึกษาสอบถามนักศึกษาตนเองและจัดส่งใบสมัครไปที่คณะฯ 
เพ่ือดำเนินการพิจารณา ภายในวันที่ 18 ก.ค นี้ ซึ่งนักศึกษาครุศาสตร์ ให้จัดส่งเอกสารได้ท่ีคณะต้นสังกัด 

ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

1.6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับหน่วยงานต่างๆ 
  ผู้บริหารของคณะฯ ได้ทำ MOU กับทางอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ ่งจากการพูดคุย
เบื้องต้น พบว่ามีการแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมออกเป็น 5 กลุ่ม ซึ่งทางคณฯ จะให้แต่ละภาควิชาปรึกษากันว่าจะ
เข้าไปทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมกลุ่มใดได้บ้าง โดยนำร่องจากหัวหน้าภาควิชา และน่าจะมีการนัดหมาย
เพ่ือพบปะพูดคุยกับกรรมการที่ดูแลในแต่ละกลุ่มอีกครั้ง ซ่ึงคาดว่าน่าจะเป็นช่วงสอบกลางภาคนี้ 

ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 
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มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

 1.7 โรงเรียนปายวิทยา ขอทำ MOU กับทางคณะฯ เพ่ือให้แต่ละหลักสูตรได้เข้าไปร่วมทำกิจกรรมกับ
นักเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้รู้จักการเรียนในแต่ละหลักสูตรมากขึ้น เพื่อให้สามารถค้นหาตัวเอง 
และได้รู้ว่าอยากจะเรียนอะไรในอนาคต ซึ่งทางคณะฯ มีรองนภารัตน์ เป็นผู้ดูแล จะสอบถามมาอีกครั้งว่าจะ
สะดวกในการไปทำกิจกรรมช่วงใดไดบ้้าง ซึ่งจะขอตัวแทนภาควิชาเข้าร่วมประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

1.8 ทางคณะฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา โดยมีบทความที่ประสงค์จะตีพิมพ์ทั้งหมดจำนวน 50 บทความ 
ซึ่งให้เจ้าของบทความดำเนินการเลือกวารสารที่ประสงค์จะตีพิมพ์บทความ ซึ่งมีท้ังหมด 3 แห่ง ได้แก่ วารสาร
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ วารสารวิจัยของ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม และวารสารของ ม.
ราชภัฏสงขลา หรือจะลงเป็นรวมเล่มรายงานการประชุม (proceeding) ก็ได้ และจากแบบสอบถามช่วงเวลาที่
น่าจะจัดกิจกรรมครั้งต่อไปน่าจะเป็นช่วงสุดสัปดาห์ 

ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

1.9 โครงการกิจกรรมวิชาการและนิทรรศการเนื่องในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2566      
     ทางคณะฯ มีงบประมาณในการจัดงาน 200,000 บาท แบ่งเป็น 
     18 ส.ค 66 - กิจกรรมทำบุญคณะวิทย์ฯ พิธีราชสดุดี และมอบเกียรติบัตรเรียนดี และกิจกรรม

เด่น ให้แก่นักศึกษาทั้งหลักสูตร วท.บ และ ค.บ. (ร่วมผลิต) โดยขอให้หลักสูตรดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้า
รับรางวัล หลักสูตรละ 2 คน ซึ่งสถานที่ในการจัดกิจกรรมน่าจะเป็นตึก Sci1 

     30 ส.ค 66 - กิจกรรมสัปดาห์วันวิทย์ฯ ซึ่งมทีั้งหมด 16 กิจกรรม และอยู่ในรูปแบบการแข่งขัน
ทั้งหมด โดยรายละเอียดกิจกรรมของภาควิชา ก็เป็นไปตามที่ อ.ดร.ศรัณย์ ชี้แจงในช่วงต้น 
ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 
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มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

1.10 สรุปผลการเบิกจ่ายงบวัสดุของภาควิชา 
  สืบเนื่องจากเรื่องแจ้งเกี่ยวกับงบวัสดุของภาควิชาชีววิทยา ที่มียอดคงเหลืออยู่ที่ 83,829 
บาท ซึ่งจะต้องเบิกจ่ายพร้อมส่งหลักฐานถึงคณะฯ ภายใน วันที่ 14 ก.ค 66 นี้ โดยขณะนี้ได้ดำเนินการจัดซื้อ
และเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับงบวัสดุของบุคลากร สามารถตรวจสอบยอด จัดซื้อและขอใบส่งของ
จากร้านเพื่อนเรียนทั้ง 2 สาขา และนำมาให้ศิริลักษณ์ดำเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

1.11 กำหนดการเบิกจ่ายงบแผ่นดิน (งบกันเหลื่อม 2565) ปีงบประมาณ 65  
  แจ้งบุคลากรที่ดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ โครงการ อพ.สธ ให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณ และ
ส่งหลักฐานถึงคณะฯ ภายใน วันที่ 14 ก.ค 66 นี้ 

ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

1.12 กำหนดการเบิกจ่ายงบรายได้ (งบกันเหลื่อม 2565) ปีงบประมาณ 65 
  แจ้งบุคลากรที่ดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ โครงการ อพ.สธ ให้เร่งเบิกจ่าย และส่งหลักฐาน
ถึงคณะฯ ภายใน วันที่ 31 ก.ค 66 นี้ 

ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
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1.13 กำหนดการเบิกจ่ายงบแผ่นดิน/รายได้ ปีงบประมาณ 66 
  แจ้งบุคลากรที่ดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ โครงการ อพ.สธ ให้เร่งเบิกจ่ายและส่งหลักฐานถึง
คณะฯ ภายใน วันที่ 8 ก.ย 66 นี้ กรณขีอขยายเวลาเบิกจ่าย ต้องยื่นขอขยายก่อนวันที่ 8 ก.ย 66 นี้ 

ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

1.14 บุคลากรทีจ่ะขออนุญาตไปราชการในช่วง ส.ค - ก.ย 66 นี้ จะต้องทำบันทึกขออนุญาตไป
ราชการ และทำเรื่องขอขยายการเบิกจ่าย (กันงบ) โดยยื่นเอกสารภายในเดือน ก.ค 66 นี้  

ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  

 

1.15 การส่งภาระงาน ขอให้ทุกท่านส่งภาควิชาภายในวันที่ 11 ส.ค. 66 โดยใช้แบบฟอร์มเดิม (สอน 
45+ อื่นๆ 25) ไปก่อน เพ่ือให้หัวหน้าภาควิชาตรวจสอบและส่งคณะภายใน 15 ส.ค. 66 

ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  

 

1.16 การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณาให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2565 
  ทุกคนสามารถเสนอชื่อได้ ตั้งแต่ 26 พ.ค – 21 ก.ค 66 (แบบเสนอชื่อสามารถดูได้จาก 
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย www.council.cmru.ac.th (แต่ต้องเป็นการดำเนินการโดยวิธีลับ)) ซึ่งทางคณะฯ 
จะนำรายชื่อที่ถูกเสนอเข้าพิจารณาผ่านกรรมการประจำคณะฯ ก่อนจะส่งรายชื่อให้ทางมหาวิทยาลัยต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  

http://www.council.cmru.ac.th/
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1.17 กำหนดส่งแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (ข้อดี/จุดควรพัฒนา) ประจำปี 2566 

ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  

 

1.18 กำหนดส่งแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับการทำงาน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2566 

ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  1/2566 วันที่  16 มีนาคม 2566 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

  ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมไปแล้ว แต่ยังไม่มีการออกหนังสือเชิญวิทยากรเพื่อใช้เป็น
หลักฐานในการเคลียร์งบประมาณที่ระบุว่าขอเบิกค่าวิทยากรทั้งหมด 7,500 บาท ขอฝาก อ.ดร.ศรัณย์ ในการ
ทำบันทึกขอออกหนังสือเชิญวิทยากร และแก้ไขกำหนดการจัดกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับหนังสือเชิญ
วิทยากร 

ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
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3.2 โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปี 2566 
  ทางภาควิชาชีววิทยา โดย ผศ.ดร. พงษ์พันธุ์ ผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ ได้ขออนุมัติ
โครงการ และขอใช้งบประมาณในการดำเนินงานแล้ว 6,500 บาท สำหรับโรงเรียนเป้าหมายในการจัดกิจกรรม 
ได้แก่ ร.ร.สารภีพิทยาคม ซ่ึง อ.ดร.พิษณุภาคิณ ได้อนุเคราะห์ในการติดต่อกับทางโรงเรียน จนได้ข้อสรุปว่าจะ
เป็นการจัดกิจกรรมเสริมเทคนิคชีววิทยาที่นักเรียนไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริงในโรงเรียน เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืช เทคนิค Electrophoresis เนื้อเยื่อพืช และเนื้อเยื่อสัตว์ โดยทางโรงเรียนสามารถพานักเรียนมาร่วม
กิจกรรมที่ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ณ ศูนย์แม่ริมได้ โดยวันและเวลาในการจัดกิจกรรมน่าจะเป็นวันอังคาร หรือ
วันศุกร์ ซึ่งห้องปฏิบัติการ Sci8-204 ว่าง โดยจะกำหนดวันที่แน่นอนหลังจากประสานกับทางโรงเรียน ซึ่งจะ
นำนักเรียน ม.ปลาย เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 30 คน 

ข้อเสนอแนะ 
สำหรับการจัดกิจกรรมที่วิทยาเขตแม่ริม น่าจะจัดกิจกรรมในวันธรรมดา เพราะมีนักศึกษาเรียน

ตามปกติ และสะดวกในการซื้อของกินมากกว่า ส่วนหัวข้อในการอบรมจะเป็นเทคนิค  Electrophoresis 
เนื้อเยื่อพืชและเนื้อเยื่อสัตว์ โดยมอบหมายให้อาจารย์ที่สอนในหัวข้อเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบจัดเตรียมการ
อบรม มีงบประมาณสำหรับจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งบเดินทาง 
ทางโรงเรียนจะต้องจัดหาเอง 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

3.3 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ  
  ภาควิชาชีววิทยา ยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการและขอใช้งบประมาณ 9,000 บาท ขอฝาก อ.ดร.
อ้อมหทัย เร่งขออนุมัติโครงการภายในสัปดาห์หน้า ส่วนรูปแบบการจัดกิจกรรม น่าจะเป็นการจัดนิทรรศการ
และประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่กลุ่มนักเรียน ม.ปลาย ประมาณ 2 ชั่วโมง อาจจะได้แค่ 1 โรงเรียน กำหนดการ
จัดกิจกรรมน่าจะเป็นช่วง วันที่ 21 หรือ 22 ก.ค. 66 โดย อ.ดร.อ้อมหทัย ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าได้ติดต่อไป
คร่าวๆ เฉพาะโรงเรียนสบเมย แต่โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา ยังไม่ได้ติดต่อกับทางโรงเรียน  

ข้อเสนอแนะ 
 การจัดกิจกรรมทั้ง 2 โรงเรียน อาจจะมีความเป็นไปได้ ถ้าเวลาในการจัดกิจกรรมไม่เกิน 2 ชั่วโมง โดย
เน้นรูปแบบกิจกรรมเป็นการแนะแนว ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และจัดนิทรรศการ และถ้าจะเลือกเพียงแค่ 
โรงเรียนเดียว ควรเลือกโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา เพราะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่กว่า หรือแยกกันไปแต่
ละโรงเรียน เพ่ือให้ทันจัดกิจกรรมภายใน 1 วัน โดยใช้เวลาเดินทางจาก จ.เชียงใหม่ ประมาณ 3-4 ชั่วโมง   

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
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3.4 โครงการบูรณาการด้านศิลปะวัฒนธรรมฯ  

  ทางภาควิชาโดย อ.ดร.ณัฐธิดา เป็นตัวแทนภาควิชาเข้าร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ลูกประคบ
สมุนไพรล้านนาฯ ซึ่งจัดร่วมกับภาควิชาอ่ืนๆ อีก 5 ภาควิชา ซึ่งมีงบประมาณรวมอยู่ที่ 22,400 บาท จะมีการ
จัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 23 ก.ค. 66 ที่วิทยาเขตเวียงบัว  

ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

3.5 โครงการอบรมภาษาอังกฤษพิชิตสอบ (งบพัฒนานักศึกษา) โดย อ.ดร.ณัฐธิดา เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ ได้ขออนุมัติโครงการของครุศาสตร์ไปแล้ว มีกำหนดจัดกิจกรรมวันเสาร์ที่ 19 ส.ค. 66 (ช่วงสอบกลาง
ภาค) เป็นกิจกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของทั้ง 2 หลักสูตร ได้ติดต่อวิทยากรไปเรียบร้อยแล้ว มี
งบประมาณรวม 6500 บาท เบิกเป็น ค่าวิทยากร วัสดุ (เอกสาร) ถ่ายเอกสาร (ฝากยอด) มีกันงบไว้ส่วนหนึ่ง
สำหรับค่าอาหารว่างให้นักศึกษา แต่ระบุไปแค่ 5 คน จัดกิจกรรมเต็มวัน 

ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 รายชื่อกรรมการดำเนินงานโครงการต่างๆ  

4.1.1 การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2566 ทางภาควิชาเสนอ 
ชื่อ อ.ดร.ศรัณย์ และ ผศ.ดร.รุ่งนภา เนื่องจากเป็นผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา 

         4.1.2 การพัฒนาและส่งเสริมทักษะดิจิทัล ประจำปี 2566 ส่งรายชื่อกรรมการจากภาควิชา 2 
ท่าน ได้แก่ อ.ดร.พิษณุภาคิณ และ ผศ.ดร.วีรพงษ์ 

         4.1.3 การจัดการความรู้ ด้านวิชาการและด้านวิจัย ประจำปี 2566 เฉพาะด้านวิชาการ ขอ
ส่งรายชื่อกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.รุ่งนภา และ อ.ดร.อรทัย ส่วนด้านวิจัย รอทางรองฯ ฝ่ายวิจัย ขอ
รายชื่อมาอีกครั้ง 

ประเด็นพิจารณา 
ไม่มี 
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มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

4.2 การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับทุนอาหารกลางวัน จากกองพัฒนานักศึกษา  
     ทางคณะฯ ขอให้ภาควิชาดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร วท.บ จำนวน 1 คน ในการสมัคร

ทุน ซึ่งนักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานจำนวน 6 รายการ และส่งให้
ทางคณะฯ ภายในวันที่ 14 ก.ค 66 นี้ (ตัวแทนกรรมการในการพิจารณาทุนของภาคฯ คือ ผศ.ดร.พงษ์พันธุ์) 

ประเด็นพิจารณา 
เนื่องจากเอกสารที่ต้องยื่นประกอบการขอทุนค่อนข้างเยอะ จึงขออาจารย์ที่ปรึกษาสอบถามนักศึกษา

ตนเอง เพ่ือเร่งดำเนินการให้ทันกำหนด 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

 เรื่องแจ้งจากฝ่ายต่างๆ ของภาควิชา   

 5.1 ฝ่ายกิจการนักศึกษา นักศึกษาจะจัดกิจกรรมไหว้ครูของภาควิชา น่าจะเป็นวันพุธที่ 9 ส.ค 66 
ช่วงบ่าย โดยสอบถามมาว่าอาจารย์สะดวกวันใด เพ่ือดำเนินการจองสถานที่จัดงาน ส่วนกิจกรรมอ่ืนๆ ยังไม่ได้
กำหนด เพราะยังติดเรื่องสถานที่ และการสอบกลางภาค  

ข้อเสนอแนะ 

 ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาของภาควิชา เนื่องจากกรรมการชุดก่อน (ปี 3) ซึ่งมี
ประธานชั้นปี คือ รัญชิดา ยังไม่สามารถรวบรวมทีมงานได้ และตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องมีการเลือกตั้งทีมกิจการ
นักศึกษาชุดใหม่ (ชั้นปีที่ 2) ขึ้นมาทำหน้าที่แล้ว  

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  

 5.2 ฝ่ายวิชาการ เรื่องเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ รศ.ดร.กัลทิมา ชี้แจงที่ประชุมว่า
ตอนนี้สามารถขอประเมินผลการสอนและเก็บผลไว้ใช้ได้ภายใน 2 ปี โดยการประเมินการสอนสามารถให้คณะ
เป็นผู้ดำเนินการเพื่อพิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำการประเมินได้ โดยประกาศฉบับใหม่ ได้มีการ
ส่งหนังสือแจ้งมายังภาควิชาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ส.ค. 65 
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ข้อเสนอแนะ 

 ไม่มี  

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  

5.3 เรื่องเพ่ิมเติม  
 5.3.1 เครื่องปรับอากาศ ใช้ได้เฉพาะห้อง 201-202 และ 206 ห้องอื่นๆ ยังใช้ไม่ได้ แต่

จะต้องมีการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือน ก.ค.  
 5.3.2 เรื่องโต๊ะ เก้าอี้ ที่ชำรุด ได้แจ้งกับทางคณะไปแล้ว สามารถนำเก้าอี้ในห้องทานข้าวมา

ใช้ก่อน และยังไม่มีกำหนดว่าจะได้ใหม่เมื่อไหร่ 
 5.3.3 ลิฟท์ ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะมีการซ่อมแซมจนสามารถใช้ได้เมื่อไหร่ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ 

main board ชำรุด ต้องรออนุมัติงบประมาณในการเปลี่ยน  
  5.3.4 การล็อคห้องต่างๆ สามารถทำได้แล้ว กรณีช่างแอร์จะเข้ามาทำงาน ให้ประสานกับ
ทาง รปภ เอง  
  5.3.5 อ.ดร.อัครสิทธิ์ เชิญชวนทุกคนเข้าร่วมรับฟังทุน EU Funding ในวันจันทร์ที่ 17 ก.ค. 
นี้ เนื่องจากมีอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมน้อยมาก เลยขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านที่สะดวก เข้าร่วมรับฟัง 
โดยเฉพาะทุน Matching Fund ที่ไม่ค่อยมีใครขอเลย 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ไม่มี  

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  

 

ปิดประชุมเวลา 22:00 น. 

 

(อาจารย์ ดร.อ้อมหทัย ดีแท้)         (อาจารย์ ดร.อรทัย คำสร้อย) 

     ผู้ช่วยเลขานุการ            เลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม       ผู้จดรายงานการประชุม 
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             (อาจารย์ ดร.วัชรี หาญเมืองใจ) 

           ประธานกรรมการบริหารภาควิชาชีววิทยา 

                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


